

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

V/v tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện quý II năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại Báo cáo số 305/BC-MTTQ-BTT ngày 07/6/2023 của về dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện quý II năm 2023, UBND huyện Thăng Bình báo cáo tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc phạm vi trách nhiệm của UBND huyện như sau:

1. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông:

a) Cử tri xã Bình Nam đề nghị các cấp, các ngành quan tâm khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghĩa trang Nam Thăng Bình, Khu tái định cư Nghĩa Hòa, Vĩnh Giang để tái định cư 14 hộ dự án đường Liên kết vùng; đồng thời các đơn vị GPMB tăng cường hỗ trợ nhân lực để đẩy nhanh công tác lập hồ sơ đền bù cho người dân.

*** Đối với nội dung về Nghĩa trang Nam Thăng Bình:**

Dự án nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-KTM ngày 03/6/2020 với quy mô diện tích khoảng 40,6 ha, trong đó, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 10 ha (thuộc địa phận xã Bình Sa và Bình Trung).

Hiện tại, dự án chưa thể triển khai xây dựng do vướng mắc liên quan đến công tác điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng (rừng phòng hộ Passa). HĐND tỉnh đã điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 15 được tổ chức vào tháng 7/2023. Thời gian tới, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện dự án.

*** Đối với nội dung về Khu tái định cư Nghĩa Hòa, Vĩnh Giang:**

- Dự án Khu dân cư thôn Nghĩa Hòa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 27/5/2022, với quy mô khoảng 2,24 ha, do Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam (gọi tắt là Trung tâm) làm Chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, về hồ sơ BT, HT&TĐC, Trung tâm đã thuê Đơn vị tư vấn phối hợp với UBND xã Bình Nam tổ chức đo đạc chỉnh lý

bản đồ địa chính dự án, hiện nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện bản đồ, đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam thẩm định, phê duyệt. Do lịch sử, nguồn gốc đất đai phức tạp, Đơn vị tư vấn phải rà soát, kiểm tra, đo đạc lại nhiều lần để thống nhất với từng hộ gia đình, với chính quyền địa phương. UBND huyện đã có Công văn số 1141/UBND-VP ngày 20/6/2023 gửi Trung tâm đề nghị triển khai thực hiện dự án Khu dân cư thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam.

- Đối với dự án Liên kết vùng tỉnh (đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình): Do Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm Chủ đầu tư, Trung tâm là Đơn vị thực hiện công tác bồi thường. Hiện nay, Trung tâm đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong vạch GPMB thuộc giai đoạn 1 (quy mô mặt cắt 12m). Phạm vi này ảnh hưởng đến đất nông nghiệp và 1 phần đất ở, dự kiến có 02 hộ thuộc trường hợp phải bố trí tái định cư.

Đối với phạm vi vạch GPMB giai đoạn 2 (quy mô mặt cắt 34m) thì dự kiến sẽ có 14 hộ bị ảnh hưởng phải bố trí tái định cư, trong đó:

+ 12 hộ thuộc thôn Nghĩa Hoà-dự kiến bố trí vào khu TĐC thôn Nghĩa Hoà do Trung tâm làm Chủ đầu tư.

+ 02 hộ thuộc thôn Vĩnh Giang-dự kiến bố trí vào khu TĐC thôn Vĩnh Giang do Trung tâm PTQĐ&CN-DV huyện làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, về mặt chủ trương chung của giai đoạn 2 dự án thì mới chỉ có kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 547/TB-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam. Còn về hồ sơ, thủ tục dự án đầu tư (như, Quyết định chủ trương đầu tư, bản vẽ thiết kế, ranh giới GPMB...) vẫn chưa có, nên hiện tại Trung tâm chỉ thực hiện GPMB trong vạch giai đoạn 1. Khi nào giai đoạn 2 dự án được UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm sẽ sớm triển khai các bước để tổ chức thực hiện.

b) Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp, mở rộng cống thoát nước trên tuyến đường ĐH16 đoạn giữa Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam (KM0+753) để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa, tránh ảnh hưởng đến vụ mùa cánh đồng Ao Hạp (thôn Thanh Ly 2).

Về nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng, phối hợp phòng Tài chính kế hoạch và UBND xã Bình Nguyên kiểm tra hiện trường; hiện trạng cống này là cống tròn 3 cửa đường kính mỗi cửa 100cm. Việc ngập phía thượng lưu cống do lượng mưa lớn và nước từ thị trấn Hà Lam, sông Ly Ly tràn vào, nên bị ngập úng cục bộ trong thời gian ngắn; đồng thời, phía hạ lưu bị cát bồi lấp, mương thoát nước nhỏ, nên không đảm bảo thoát nước. Đề nghị UBND xã Bình Nguyên cho khơi thông mương thoát phía hạ lưu cống, để đảm bảo thoát nước nhanh trong mùa mưa lũ

c) Cử tri xã Bình Tú kiến nghị: Theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện Thăng Bình phân bổ 4 tỷ đồng về hạng mục nâng cấp, gia cố hạ lưu đập Phô Thị thuộc thôn Tú Phương, giao Phòng

NN&PTNT huyện làm chủ đầu tư thực hiện trong năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Nhân dân kiến nghị sớm triển khai trước mùa mưa bão vì đã ảnh hưởng sạt lở khu dân cư.

Công trình đập Phô Thị được phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện giao phòng NN&PTNT làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện, tuy nhiên, do năm 2022, thiên tai tiếp tục bất thường, mưa bão thường xuyên, làm cho mực nước dòng chảy liên tục dâng cao hơn đề quay thiết kế nên không thể triển khai thi công trong năm 2022.

Thực hiện Công văn số 462/STC-NS ngày 22/2/2023 về việc xử lý một số nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện trong niên độ ngân sách 2022 nhưng không thuộc đối tượng được chuyển nguồn theo quy định, UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan lập thủ tục nộp trả theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình, UBND huyện có Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 08/5/2023 về việc đề nghị xem xét cấp lại kinh phí để tiếp tục khắc phục những công trình bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện, tuy nhiên hiện nay công trình chưa được cấp lại kinh phí để tiếp tục đầu tư xây dựng công trình Đập Phô Thị.

d) Cử tri xã Bình Triều đề nghị quan tâm xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường QL 14E đoạn trước cổng Tượng đài cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được; nâng cấp cống thoát nước qua đường QL 14E tại cống chính Chợ Được để tránh ngập nước vào mùa mưa.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường QL14E đoạn trước cổng Tượng đài cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được; nâng cấp cống thoát nước qua đường QL 14E tại cống chính Chợ Được là cần thiết. Tuy nhiên, tuyến đường QL14E thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam. UBND huyện tiếp thu, đồng thời đưa nội dung kiến nghị với tỉnh tại mục II.1 để kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

2. Lĩnh vực đất đai, môi trường:

a) Cử tri xã Bình Phú kiến nghị việc chuyển đổi thông tin từ CMND sang CCCD trên GCNQSDĐ thời gian hạn trả hồ sơ cho người dân lâu; việc thu tiền lệ phí cấp GCNQSDĐ, tách thửa đất còn cao; do đó đề nghị các cấp quan tâm có giải pháp khắc phục.

Tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên việc thực hiện thủ tục hành chính thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và

phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Đề nghị cử tri khi phát hiện CBCS có hành vi gây khó khăn, sách nhiễu hoặc thực hiện không đúng thời gian quy định thì kịp thời phản ánh đến UBND huyện và UBND các xã, thị trấn để xử lý theo quy định.

Việc thu tiền lệ phí cấp GCNQSD đất, tách thửa được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Cử tri xã Bình Trị đề nghị quan tâm giải quyết cấp GCNQSDĐ cho Nhân dân khu Tái định cư (đất Bình Định Bắc hiện)

** Giải quyết cấp giấy chứng nhận QSD đất sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân xã Bình Trị (các hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng Hồ Đông Tiễn trước đây) trên địa bàn xã Bình Định Bắc*

Ngày 06/6/2022, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp các cơ quan chuyên môn và địa phương để chỉ đạo giải quyết. Hiện nay, UBND xã Bình Định Bắc phối hợp với UBND xã Bình Trị đang thực hiện thông báo cho người dân đến để hướng dẫn xác lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất (đã có 10 hộ xác lập xong hồ sơ).

c) Cử tri xã Bình Trung đề nghị quan tâm giải quyết việc cấp đất cho công nhân nông trường Quốc Doanh (Tổ 3, thôn Vĩnh Xuân).

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam và giao lại một phần diện tích đất cho UBND xã Bình Trung quản lý tại Trại Giống cây trồng, vật nuôi Bình Trung, UBND xã Bình Trung đã xây dựng Phương án số 02/PA-UBND, ngày 21/6/2023 về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình thôn Vĩnh Xuân và trình UBND huyện phê duyệt. Hiện nay, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định.

3. Lĩnh vực khác:

a) Cử tri Hà Lam quan tâm, lo lắng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội và hút thuốc lá điện tử trong học sinh đang diễn biến phức tạp.

** Tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội*

Thời gian qua, Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua trang Facebook, zalo Công an huyện, xã, Đài truyền thanh của huyện và của xã, ... về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác; đồng thời, lồng ghép trong phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTK, tuyên truyền rộng rãi trong công nhân, tranh thủ người có uy tín trong tôn giáo để tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo,...

Sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, Công an huyện đã tích cực xác minh, xử lý đối với các vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng xã hội; đã điều tra, làm rõ, xử lý một số vụ, cụ thể: Khởi tố vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 9/2022 tại xã Bình Chánh, khởi tố bị can Ngô Quốc Việt (SN:1991, trú: Kế Xuyên, Bình Trung). Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, xử lý đối với tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, không xác định được cụ thể đối tượng lừa đảo là do đối tượng phạm tội đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng tài khoản ảo để hoạt động gây khó khăn trong công tác đấu tranh, xử lý. Công an huyện đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Công an huyện để đấu tranh, xử lý.

Đề phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội trong thời gian đến, Công an huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, bình tĩnh xử lý không được thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ; đặc biệt, đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho các đối tượng mà mình không quen biết.

** Tình trạng hút thuốc lá điện tử trong học sinh đang diễn biến phức tạp*

- Công an huyện và Công an các xã, thị trấn phối hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường... đến học sinh nhà trường.

- Vào ngày 13/6/2023, Tổ công tác Công an huyện phối hợp với Công an TT.Hà Lam tiến hành kiểm tra cơ sở cắt tóc Thành Studio, thuộc KP3, TT.Hà Lam do Phan Công Thành (SN: 2001, trú thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 64 cây thuốc lá điện tử nhãn hiệu Xlim, Monister; 08 đầu hút thuốc lá và 87 lọ tinh dầu nhãn hiệu Queen, Unique. Hiện Công an huyện đã gửi mẫu thuốc lá điện tử giám định có chất gây nghiện để xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong thời gian tới, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt tấn công, trấn áp đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nhất là về tác hại của thuốc lá điện tử, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác

b) Cử tri thôn An Thái, xã Bình An kiến nghị không dồn điểm trường phân hiệu Mẫu giáo ở thôn về điểm trường chính tại thôn An Thành 1 để việc đưa đón con em đi học được thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông hơn.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 16/3/2022 về phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2022-2025, với nội dung: Quy hoạch điểm lẻ, đầu tư cải tạo, mở rộng, xây mới trường, đảm bảo sĩ số trẻ/lớp theo quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non.

Tại điểm trường thôn An Thái xã Bình An: tổng số lớp mẫu giáo hàng năm

có 02 lớp/35 trẻ của 3 độ tuổi (3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi); với số lượng học sinh/lớp quá ít, phải thực hiện chương trình lớp ghép, bên cạnh đó điểm trường này thuộc vùng sâu vùng xa, mưa lớn kéo dài nước ngập vào phòng học khoảng 01 mét, có năm nước lớn nhanh làm hư hỏng nhiều thiết bị; đồng thời, cơ sở vật chất tại điểm trường này do ông Trần Văn Kha (người con quê hương Bình An) đầu tư đến nay đã quá lâu, hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp nặng nhưng do số học sinh tại điểm trường An Thái hằng năm quá ít nên những năm học qua không được đầu tư trong việc nâng cấp, cải tạo cũng như đầu tư các hạng mục theo qui định của trường chuẩn quốc gia. Vì vậy, cần phải sắp xếp lại cho hợp lý.

c) Cử tri xã Bình Nam, Bình Phú đề nghị quan tâm đảm bảo lượng nước tưới tiêu cho vụ Hè Thu 2023

Từ đầu vụ Hè Thu 2023 đến nay thời tiết nắng nóng kéo dài, khó khăn về nguồn nước. Tuy nhiên, với sự phối hợp tốt của các địa phương, Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình đã điều tiết nước phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, đến thời điểm này các khu tưới trên toàn huyện đảm bảo nguồn nước. Hiện nay, thời tiết nắng nóng đang vào giai đoạn gay gắt và có xu hướng kéo dài. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp đến cuối vụ Hè thu 2023, đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp tốt với Chi nhánh Thủy lợi trong việc tăng cường củng cố các đội thủy nông cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tiếp tục tổ chức phát dọn, nạo vét các tuyến kênh nội đồng. Đồng thời, phối hợp tốt với Chi nhánh Thủy lợi trong việc điều tiết nước từ đầu tuyến kênh nội đồng đến phân phối nước hợp lý, hiệu quả trên toàn khu tưới, đảm bảo vừa tiết kiệm nước vừa phục vụ tốt cho sản xuất.

Trên đây là báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại Báo cáo số 305/BC-MTTQ-BTT ngày 07/6/2023./.

Nơi nhận:

- TTHU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn
- CPVP, CV;
- Lưu: VT- TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**